

**CHƯƠNG TRÌNH
CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY NĂM 2019**

TT	Nội dung kiểm tra, giám sát	Thời gian thực hiện	Cơ quan tham mưu, chuẩn bị	Cơ quan chủ trì	Cơ quan kết luận	Đối tượng kiểm tra, giám sát
1	Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy trình, trình tự, thủ tục, thời gian giải quyết hồ sơ công việc; việc quản lý giáo dục đảng viên và việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống.	Tháng 1 và 2/2019	Ủy ban Kiểm tra	Ban Thường vụ Đảng ủy	Ban Thường vụ Đảng ủy	Đối với Đảng ủy và một số cấp ủy viên, đảng viên là trưởng phòng, phó trưởng phòng thuộc Đảng bộ Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh.
2	Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc kê khai tài sản và thu nhập của cán bộ, đảng viên.	Tháng 4, 5/2019	Ủy ban Kiểm tra	Ban Thường vụ Đảng ủy	Ban Thường vụ Đảng ủy	<i>Các đảng ủy và các đồng chí cấp ủy viên thuộc diện BTV ĐUK quản lý thuộc các Đảng bộ: Ngân hàng Nhà nước tỉnh; BQL Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp; Báo Thanh Hóa; Sở Giáo dục và Đào tạo và một số đơn vị khác.</i>
3	Kiểm tra việc thực hiện Quy chế làm việc của cấp ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 và việc quản lý, giáo dục đảng viên.	Tháng 5, 6/2019	UBKT, Ban Tổ chức	Ban Thường vụ Đảng ủy	Ban Thường vụ Đảng ủy	<i>Các đảng ủy: Sở Nội vụ; Tòa án Nhân dân tỉnh; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và một số đơn vị khác.</i>

4	Giám sát việc lãnh đạo thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về phòng, chống 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cán bộ, đảng viên; việc thực hiện 19 điều đảng viên không được làm.	Tháng 6, 7/2019	UBKT, Ban Tuyên giáo	Ban Thường vụ Đảng ủy	Ban Thường vụ Đảng ủy	<i>Các đảng ủy: Cơ quan Tỉnh Đoàn; Sở Tư pháp; Trường Đại học Văn hóa, Thể thao & Du lịch và một số đơn vị khác.</i>
5	Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cải cách thủ tục hành chính; việc quản lý giáo dục đảng viên và việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.	Tháng 8, 9/2019	Ủy ban Kiểm tra	Ban Thường vụ Đảng ủy	Ban Thường vụ Đảng ủy	<i>Các đảng ủy và một số đồng chí cấp ủy viên thuộc diện BTV ĐUK quản lý thuộc các Đảng bộ: Sở Tài nguyên & Môi trường; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Xây dựng và một số đơn vị khác.</i>

Ngoài các nội dung theo chương trình công tác nêu trên, căn cứ vào chương trình, kế hoạch của Trung ương, của Tỉnh, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tiến hành kiểm tra, giám sát theo chuyên đề, đột xuất hoặc bất thường sẽ ban hành kế hoạch và thông báo sau.

Nơi nhận:

- Ban thường vụ Tỉnh ủy (để b/c);
- UBKT Tỉnh ủy (để b/c);
- Các ban của Đảng ủy (để phối hợp);
- Các đ/c UVBTV ĐU;
- Các đảng bộ, chi bộ cơ sở;
- Lưu VT + UBKT.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC**



Đỗ Xuân Phong